



ข่าว ร.ร. อมาตยกุล

ปีที่ 33 ฉบับที่ 200

ธันวาคม 2566

## เรื่องวันงานปีใหม่ 2567

ตามที่ทางโรงเรียนจะจัดงานปีใหม่ 2567 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 และได้แจ้งในข่าวโรงเรียนฉบับก่อนหน้าไปแล้วนั้น ขอย้ำเรื่องกำหนดเวลาต่างๆ อีกครั้ง

เรื่อง	อ.1-3	ป.1-6	ม.1-6
เริ่มงาน	8.30 น.	7.30 น.	7.30 น.
เลิกงาน นักเรียนกลับบ้าน	11.15 น.	12.00 น.	11.30 น.
การรับก่อนเวลา	ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะรบกวนการจัดงาน และการมารอรับนักเรียนนานๆ จะทำให้เกิดปัญหาที่จอดรถตามมา		
เวลาเปิดระบบ line เพื่อแจ้งรับนักเรียน	11.00 น.	11.45 น.	ไม่มีระบบแจ้งรับทาง line

วันงานปีใหม่ที่ผ่านๆ มาเราพบความสับสนเรื่องการมารับนักเรียนในกรณีต่างๆ ทางโรงเรียนขอให้ข้อมูลและเสนอทางแก้ไข ดังนี้

กรณีที่เกิด	ทางแก้ไข
1. กรณีฝากรับ เช่น ไหนๆ เพื่อนมารับลูกอยู่แล้ว ก็ฝากรับไปด้วยเลย แต่เพื่อนไม่มีบัตรมารับ (อาจจะคิดว่าเพียง 1 วันไม่เป็นไร)	<b>ผู้ปกครองต้องวางแผนให้พร้อมและชัดเจน ว่าใครจะเป็นคนมารับนักเรียน และจัดให้มีบัตรมารับ</b>
2. นักเรียนที่กลับบ้านเอง (หมายถึงนักเรียนมัธยมทุกคน และ ป.5-6 ที่มีบัตรกลับบ้านเอง) ไม่ตรงกลับบ้านทันที แต่ไปเดินห้างหรือไปหาอะไรทานกับเพื่อนๆ ต่อ ผู้ปกครองไม่ทราบ เป็นห่วง และโทรมาตามหาที่โรงเรียน	<b>ผู้ปกครองตกลงกรอบและกติกากับลูกให้ชัดเจน ต้องถึงบ้านกี่โมง แวะไปที่ไหนได้บ้าง และทำกิจกรรมที่เหมาะสมอะไรได้บ้าง</b> <b>เด็กๆ ควรมีกรอบของกิจกรรมและเวลาที่ชัดเจน</b>
3. นักเรียนอาจไม่ได้เอากระเป๋านักเรียนมา ซึ่งอาจทำให้ไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักเรียนที่พกติดอยู่ในกระเป๋านักเรียนมา	<b>นำบัตรขาวคล้องคอมาจากบ้าน หรือเตรียมไว้ในถุงขนมหรือถุงของขวัญตั้งแต่เย็นวันที่ 27 ธ.ค. 66 กันลืม</b>

ระบบต่างๆ ที่โรงเรียนวางไว้ก็เพื่อให้ นักเรียนทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย แม้พวกเขาจะถูกต่อว่าบ้างในบางครั้งก็ไม่เป็นไรค่ะ

\*\*\* นักเรียนนำอาหารและขนมมาทานร่วมกัน จึงต้องเตือนบุตรหลานให้สอบถามก่อนว่าอาหารนั้นประกอบสิ่งที่ตนเองแพ้หรือไม่ **ใครที่แพ้อาหารมากต้องทานของที่ตนเองนำมาเท่านั้น**

## มีผู้ร้องเรียน เรื่องการจอดรถหน้าบ้านและสตาร์ทเครื่องไว้

โรงเรียนอมาตยกุลได้รับการร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัยในซอยว่ามีผู้ปกครองนำรถไปจอดหน้าบ้านเพื่อรอรับนักเรียนและสตาร์ทเครื่องไว้ขณะจอดรถ ซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดมลพิษและเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ทำเช่นนั้นกรุณาดับเครื่องรถโดยด่วนค่ะ